

Sống trong khu vực có dịch ruồi trái cây bùng phát

Thông tin về kiểm dịch và chương trình diệt trừ

Quý vị hiện nay đang sống trong khu vực có dịch ruồi trái cây bùng phát và đang được diệt trừ. Ruồi trái cây là một trong những loài gây hại trái cây có sức phá hoại nhất và có thể tàn phá không chỉ hoa màu thương mại mà cả vườn tược gia đình.

Các loại trái cây và rau có thể bị ảnh hưởng bởi ruồi trái cây. Nếu có ruồi trái cây ở Nam Úc, các trái cây và rau trái trong vườn không thể ăn được ngay cả khi được sử dụng thuốc trừ sâu thường xuyên.

Khu vực có dịch ruồi trái cây bùng phát và đang được diệt trừ là gì?

Khu vực có dịch ruồi trái cây bùng phát và đang được diệt trừ là khu vực trong vòng 1.5km xung quanh tâm của ổ dịch ruồi trái cây bùng phát cần diệt trừ. Cơ Quan An Toàn Sinh Học Nam Úc sẽ có các hoạt động trong vùng này để diệt trừ ruồi trái cây. Các hoạt động này bao gồm đặt mồi trên cây để nhử và giết ruồi và loại bỏ các trái cây có thể đã bị nhiễm ấu trùng ruồi.

Các nhân viên có thể cần phải đi vào khu nhà của quý vị. Trong trường hợp đó, họ chắc chắn sẽ mặc đồng phục màu cam và thẻ nhân viên.

Quý vị có thể làm gì để giúp loại trừ ruồi trái cây ra khỏi khu vực của quý vị?

Các cư dân và các cơ sở kinh doanh trong khu vực có dịch ruồi bùng phát và đang được diệt trừ có thể giúp loại trừ ruồi trái cây bằng cách thực hiện một số biện pháp đơn giản, bao gồm:

- **KHÔNG** vứt hoặc đem đi chỗ khác bất kỳ trái cây hoặc rau trái, bao gồm cà chua, ớt chuông, ớt và cà tím trừ khi đã được nấu chín hoặc bảo quản
- **KHÔNG** để trái cây và rau trái trên mặt đất
- **KHÔNG** đem làm phân bón bất kỳ trái cây hoặc rau trái nào, ngay cả những thứ mua từ cửa hiệu
- **HÃY** cho tất cả những trái cây hoặc rau không dùng tới vào thùng rác xanh để được thu gom như bình thường
- **HÃY** báo ngay cho Đường Dây Nóng về Ruồi Trái Cây số 1300 666 010 nếu thấy có giòi trong trái cây hoặc rau trái
- **HÃY** nấu hoặc bảo quản những trái cây và rau trái thừa.

Khi chương trình diệt trừ kết thúc, quý vị sẽ được thông báo bằng các tờ rơi là khu vực này không còn là khu vực có dịch ruồi trái cây bùng phát và đang được diệt trừ nữa và chỉ khi đó trái cây và rau trồng trong vườn gia đình có thể được đem khỏi khu nhà của quý vị.

Để biết thêm thông tin, bao gồm cả bản đồ chi tiết, vui lòng vào

www.pir.sa.gov.au/fruitfly.

LÀM GÌ NẾU TÔI THẤY CÁI GÌ ĐÓ?

Nếu quý vị thấy có giòi trong trái cây hoặc rau hoặc nghi ngờ có ruồi trái cây trên cây và hoa màu của quý vị, **NGAY LẬP TỨC** gọi cho đường dây nóng về ruồi trái cây – 1300 666 010.